

ความเป็นมาการจัดทำมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงอินทรีย์

สืบเนื่องจากสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งอินทรีย์ไทย ได้จัดประชุมสมาชิกเมื่อ 7 ตุลาคม 2550 และเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ คือ สัตวแพทย์หญิงเอ็นดู อธิประเสริฐ นายสัตวแพทย์ 8 สำนักสุขศาสตร์ สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงอินทรีย์ ซึ่งได้รับความสนใจจาก เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง และผู้แปรรูปเป็นอย่างมาก

จากความตื่นตัวในเรื่องเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินฟาร์มผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งอินทรีย์” ร่วมกับอาจารย์พิชัย คงพิทักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ข้าราชการกรมปศุสัตว์ 25 คน เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินด้านปศุสัตว์อินทรีย์ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้มีแนวทาง เทคนิคในการตรวจประเมินฟาร์มผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งอินทรีย์เป็นแนวทางเดียวกัน ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2550 ที่โรงแรมศิรินาถ การ์เด็นท์ จ. เชียงใหม่ โดยมี ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม คุณจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ จากจเรฟาร์ม นายสัตวแพทย์สุรยุทธ ทรงสุหมัด จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และคุณจินตนา อินทรมงคล ผู้อำนวยการศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ ร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังได้เชิญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผึ้ง ทั้งจากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรุงเทพฯ และจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ และ จ. พิษณุโลก เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาวิชาการในการอบรม พร้อมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างดี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดการอบรม

ผลจากการจัดอบรมข้างต้น เป็นการเริ่มต้นสร้างความเข้าใจร่วมกันเป็นอย่างดี นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต และระบบตรวจรับรองการเลี้ยงผึ้งและผลิตผลิตภัณฑ์ผึ้งอินทรีย์ สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของระบบการผลิตของเกษตรกรไทยและระบบสากล ให้เกิดการยอมรับร่วมทั้งในระดับประเทศและการส่งออก กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติโครงการฯ และมีคำสั่งที่ 956 / 2550 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2550 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณามาตรฐานและระบบการตรวจรับรองการเลี้ยงผึ้งและผลิตผลิตภัณฑ์ผึ้งอินทรีย์สู่มาตรฐานสากล ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมประชุมยกย่องมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งอินทรีย์ เมื่อ 26-27 ธันวาคม 2550 ที่ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต่อมานายจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ ได้ยื่นคำขอรับการรับรอง การเลี้ยงผึ้งและผลิตผลิตภัณฑ์จากผึ้งอินทรีย์มายังศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินได้ดำเนินการตรวจ ณ ที่ตั้งรังผึ้ง อ.ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ เมื่อ 6 มกราคม 2551 นับเป็นฟาร์มแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งมีอายุของใบอนุญาต 1 รอบของการผลิต

สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งอินทรีย์ไทยได้จัดสัมมนา เมื่อ 6 เมษายน 2551 กรมปศุสัตว์จึงส่ง
มาตรฐานการเลี้ยงผึ้งและผลิตผลิตภัณฑ์จากผึ้งอินทรีย์ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา พร้อมให้แสดงความ
คิดเห็นผ่านแบบตอบรับ ส่งกลับมายังศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ (ได้รับกลับมาเพียง 1 ราย)

กรมปศุสัตว์ได้ทำพิธีมอบใบรับรองผู้ผลิตน้ำผึ้งอินทรีย์ แก่นายจเรศักดิ์ ศรีวงศ์ ในงานวัน
สถาปนากรมปศุสัตว์ 5 พฤษภาคม 2551 ซึ่งนับเป็นใบรับรองใบแรกด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาวิชาการผึ้ง ของสมาคมผู้
เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งและผลิต
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งอินทรีย์ ที่ได้ให้สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งอินทรีย์ไทยนำไปเผยแพร่แก่สมาชิกสมาคมฯ ในการจัด
สัมมนาเมื่อ 6 เมษายน 2551

ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์